

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกร้องเงิน ผลจะเป็นอย่างไร

นำเสนอเมื่อ : 29 ก.ย. 2558

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกร้องเงิน ผลจะเป็นอย่างไร

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 หมวด 6 กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตนตามวินัยและรักษาวินัยของความเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเคร่งครัด แต่ปรากฏว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคนละเลยและประพฤติดิฉินัยจนได้รับการลงโทษถึงขั้นปลดออกหรือไล่ออก ซึ่งได้มีการนำเสนอผ่านคอลัมน์นี้ไปหลายเรื่องแล้ว ในวันนี้มีกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเรียกร้องเงินจากส่วนราชการ แล้วถูกดำเนินการทางวินัย ซึ่งเป็นเรื่องที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรได้รับทราบเป็นความรู้ดังนี้

นายเก่ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เดินทางไปพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง แล้วไปแอบอ้างตนว่าเป็นผู้วิ่งเต้นช่วยเหลือให้กระทรวงมหาดไทย จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล และขอคาตอพบแทนการดำเนินการของตน 40% ของวงเงินงบประมาณต่อมากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งอนุมัติวงเงินงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้นำเงินงบประมาณที่ได้รับไปดำเนินการจนแล้วเสร็จ และไม่ได้นำเงินงบประมาณจ่ายให้กับนายเก่ง ตามที่นายเก่งเรียกร้องแต่อย่างใด ต่อมา นายเก่ง ได้ทวงถามจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ได้รับการปฏิเสธ นายเก่ง จึงมอบอำนาจให้กับนายความในสำนักงานนายความแห่งหนึ่งยื่นหนังสือทวงถามเงินจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีหนังสือรายงานนายอำเภอ เพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบหนังสือดังกล่าวแล้ว ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่านายเก่ง กระทำความผิดจริง จึงสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ และรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเห็นชอบและรายงาน ก.ค.ศ.ตามลำดับ

เรื่องดังกล่าว อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ ที่ทำการแทน ก.ค.ศ.พิจารณาแล้ว รับทราบคำสั่งลงโทษทางวินัยของนายเก่ง เนื่องจากการกระทำของนายเก่ง เป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 94 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

หวังว่ากรณีตัวอย่างที่นำมาเสนอเป็นความรู้ในวันนี้ จะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นเตือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านไม่ประพฤติปฏิบัติตนผิดวินัย และรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

สำนักงาน ก.ค.ศ.

ที่มา [คอลัมน์ สถานี ก.ค.ศ. หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 28 กันยายน 2558](#)